



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ้ายมัธยม

ที่ 71 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม CUD Hackathon

เพื่อให้การจัดกิจกรรม CUD Hackathon ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ้ายมัธยม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมิ่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
ฝ่ายสิทธิประโยชน์	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพิธีการ	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ	(อาจารย์ณัฐธยาน์	เลखะวัฒน์พงษ์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสารานุกรม จัดทำคู่มือ/สื่อบัตร e-book	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ Website	(อาจารย์พีรวัฒน์	เทียนศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายข้อมูล	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการแข่งขัน Hackathon	(อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม	(อาจารย์ ดร.อดิญา	วงษ์วาท)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายจัดรางวัล และประกาศนียบัตร แบนเนอร์	(อาจารย์จักรกฤต	ภุขงค์ประเวศ)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมสัมพันธ์	(อาจารย์ ดร.ธานินทร์	บุญญาลงกรณ์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายดูแลความเรียบร้อยทั่วไป	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ จัดอาหารและเครื่องดื่ม	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่การแข่งขัน	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประเมินผล	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพนิ่ง	(อาจารย์สุพิศันท์	ฝีกฝน)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ	(นายพรชัย	นระศรี)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน	(นางสหทัย	เกาะนิต)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแสงเสียงและบันทึกวีดิทัศน์	(นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ	(นายโชคชัย	ชลันธร)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ	(นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์)	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล	(นางเพียงใจ	ทองอร่าม)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา)	กรรมการและเลขานุการ
นางสาววันเพ็ญ	สันหนองเมือง		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา อุดมิ่ง)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์